



วัดเซนต์หลุยส์ ประจำปี 2020 COVID19 #212 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020  
พี่น้องที่รัก

212 วันกับมาตรการสาธารณสุขและการร่วมพิธีกรรม

ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด อสย.6:8

ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า จงเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด ลก 1:38

ปีนี้ 2020 พระสันตะปาปามอบสาส์นวันแพร่ธรรม อาศัยพระวาจาของพระเจ้าจากประกาศอัสยาห์ “ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” และย้อนกลับไปเมื่อวันแพร่ธรรมสากลปีที่แล้ว 2019 “รับศีลล้างบาปและส่งออกไป” เหมือนกับพระองค์ข้าเตือนพวกเรา อย่าลืมความเป็นศิษย์พระคริสต์ที่ต้องเป็นธรรมทูต พร้อมออกไปจาก comfort zone เพื่อออกไปที่ลึกลับประกาศพระวาจาจากพระองค์

ปลายปี 2019 และตลอดปี 2020 นอกจากจะเป็นที่ลึกลับไปด้วยพายุร้ายมากมายด้วยความทุกข์ยากและยังถูกทำลายจากโรคระบาด โควิด-19 เบียดเบียนในช่วงเวลาเฉลิมฉลองปีศา ทำให้มีต้องระยะห่าง อยู่กับบ้าน แต่ก็ได้ใกล้ชิดกับพระแท่นมิสซาอย่างแนบแน่น และยังรักษากายสะอาดใจ โควิด-19ได้ช่วยให้เปลี่ยนไม่ทางเขนเป็นมงกุฏหนามที่ผ่านทุกข์กายและพบกับความสุขใจ พระสันตะปาปาอัญเชิญศีลมหาสนิทถวายพระประชากรโลก ณ คำคืนเมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ปราศจากผู้คน แต่ก็รับรู้ได้ว่าพระองค์ประทับอยู่กับพวกเราทุกคน

การออกไปในที่ลึกลับ อย่างมีความมุ่งมั่น เมื่อพระองค์บอกให้ไป ขอให้มั่นใจว่าที่นั่นมีปลาใหญ่มากมายให้จับจงกล้า อย่ากลัว ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อการรับใช้ในภารกิจสำคัญ

พระสันตะปาปาเชิญชวนให้เราไตร่ตรองถึงการก้าวออก ไม่ใช่โครงการที่จะสำเร็จไปด้วยอำเภอใจ แต่ให้มองถึงพระประสงค์ของพระเจ้า ปราศจากพระองค์เราทำอะไรไม่ได้เลย พระเจ้าประทานชีวิตให้เป็นลูกพระนัดตั้งแต่วันรับศีลล้างบาป และเลี้ยงดูเราให้เจริญเติบโตด้วยพระหรรษทานของศีลศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งเราได้รับพระคุณพระจิตเจริญเติบโตเมื่อวันรับศีลล้างบาป และยังอวยพรด้วยกระแสเรียกพิเศษในชีวิตแต่งงานมีครอบครัว และชีวิตรับใช้พระแบบพระสงฆ์และนักบวช บางคนประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ทั้งหมดนี้สามารถเป็นเครื่องมือประกาศพระวาจาของพระเจ้าได้ ขอให้เราตอบรับกับพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าอยู่...นี่...โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด...” ในสาส์นของพระองค์เสนอแบบอย่างของแม่พระ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการตอบรับ “แม่พระรับสาร” เมื่อทูตสวรรค์แจ้งพระประสงค์ของพระเจ้าให้พระนางรับทราบ แม่พระตอบรับอย่างไม่มีเงื่อนไข “สุดแต่พระองค์ และขอให้สำเร็จไปแก่ข้าพเจ้า...”

ขอแม่พระ “ดวงดาราแห่งการประกาศพระวรสาร” “องค์บรรเทาผู้ทุกข์ยาก” ช่วยเราทุกคนให้เป็นศิษย์ธรรมทูตทำตามพระประสงค์ในกระแสเรียกของแต่ละคน

พ่อชาลวูซัย ทิวไผ่งาม  
เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ กรุงเทพมหานคร